

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng 7 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp giải trình, giải quyết các ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021**

*(Theo Công văn số 13/CV-HĐND ngày 01/7/2020 của Thường trực HĐND)*

Thực hiện Công văn số 13/CV-HĐND ngày 01/7/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc giải trình ý kiến của cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện; UBND huyện báo cáo giải trình tại Kỳ họp như sau:

**I. Về quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng:** có 03 ý kiến

**1. Ý kiến về “Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết về kinh phí trích từ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện là 5% áp dụng đối với xã, phường, thị trấn theo quy định cho cán bộ khu dân cư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia công tác phối hợp” (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2).**

**Ý kiến giải trình:** Tiếp thu ý kiến cử tri, vấn đề này UBND huyện thông tin về tiến độ và kết quả giải quyết như sau:

Ngày 15/08/2019, UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 2519/UBND-TCKH báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép được sử dụng mức chi 5% xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh. Tiếp đó ngày 20/5/2020, UBND huyện có Công văn số 1640/UBND-TNMT về việc có ý kiến về việc sử dụng mức chi 5% của xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh.

Sau khi xem xét, các Sở, ngành chức năng đều có ý kiến đồng thuận theo đề xuất của UBND huyện Côn Đảo. Tuy nhiên, để áp dụng được thì cần phải điều chỉnh lại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 52/QĐ-UBND, trong đó có nội dung: “5% áp dụng đối với xã, phường, thị trấn theo quy định cho cán bộ khu dân cư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia công tác phối hợp trên địa bàn huyện Côn Đảo”. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện.

**2. Ý kiến về “Đầu năm 2020 đến nay, tại địa bàn khu dân cư số 5 có xảy ra 03 trường hợp vi phạm về xây nhà chưa có phép, cơ quan chức năng đã lập biên bản 03 lần và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 25 triệu đồng, thời hạn thực hiện khắc phục hậu quả là 30 ngày; tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng những trường hợp vi phạm này vẫn chưa chấp hành. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, thực thi pháp luật một cách nghiêm minh nhằm tăng tính răn đe để người dân không tiếp tục vi phạm (khu vực đường Trần Phú nối dài)”.**

**Ý kiến giải trình:** Trong thời gian qua, UBND huyện luôn chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Cụ thể, trên địa bàn Khu dân cư số 5 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đã buộc khắc phục hậu quả một số trường hợp như: thu hồi 196m<sup>2</sup> đất và buộc tháo dỡ 18m<sup>2</sup> mái che của bà Nguyễn Thị Tình; tháo dỡ 20m<sup>2</sup> xây dựng trên đất lấn chiếm của ông Trần Hữu Trung; tháo dỡ 225m<sup>2</sup> xây dựng không phép của nhà hàng Ốt; 601m<sup>2</sup> đất và mái che của nhà hàng Thu Tâm.

Tuy cơ quan chuyên môn đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định, nhưng trên địa bàn khu dân cư số 5 vẫn còn 03 trường hợp chưa khắc phục hậu quả (ông Lê Xuân Dũng, bà Võ Thị Chúc Ly, bà Nguyễn Thị Tâm) như ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh. Nguyên nhân là chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý trật tự xây dựng; cung cấp dịch vụ điện, nước; quản lý đăng ký lưu trú; quản lý đăng ký kinh doanh nên chưa đồng thời áp dụng hết các chế tài buộc người vi phạm khắc phục hậu quả.

UBND huyện luôn mong muốn và cũng luôn đặt mục tiêu phấn đấu thực thi pháp luật về đất đai, xây dựng một cách nghiêm minh nhằm tăng cường tính răn đe để người dân không tiếp tục vi phạm. UBND huyện rất trân trọng và ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý về trật tự về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

**3. Ý kiến về “Đề nghị UBND huyện giải trình, thông tin cho cử tri biết vì sao dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc lô K bắt đầu từ năm 2002, nhưng kéo dài đến năm 2019 mới triển khai thực hiện? Việc này đúng hay sai, có còn hiệu lực hay không? Trước đây giá đất giao dịch thị trường rẻ, tiền đền bù có thể mua được đất, nhưng thực tế hiện nay giá đất tăng cao, tiền đền bù người dân không thể mua đất tái định cư”. (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 5)**

**Ý kiến giải trình:**

Ngày 08/11/2002, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 8963/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 1 – Trung tâm huyện Côn Đảo. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện theo quy hoạch còn chậm dẫn đến nhiều hộ dân lấn chiếm đất đã được quy hoạch.

Theo đề nghị của UBND huyện tại Công văn số 1034/UBND-TNMT ngày 28/7/2014; Thường trực Huyện ủy Côn Đảo đã có Thông báo Kết luận số 377-TB/HU ngày 14/8/2014 và Thường trực HĐND huyện có Công văn số 11/TTr-HĐND ngày 29/7/2014 về việc chấp thuận chủ trương xây công trình khu dân cư tại khu vật tư cũ (lô K); UBND huyện đã triển khai khảo sát, lập dự án và ban hành Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng phân lô cấm mốc lô K.

Tuy nhiên quá trình triển khai dự án, do phải khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, nhà cửa thời gian trước đây; đồng thời phải giải quyết khiếu kiện của các hộ dân chịu sự tác động của dự án, phải chờ kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp trên nên chưa triển khai được trên thực địa. Cho đến khi có các chủ trương tại: Thông báo 603-TB/HU ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, cấm mốc tại lô K và Thông báo 551/TB-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, cấm mốc tại lô K, huyện Côn Đảo.

Việc triển khai dự án lô K là cần thiết và có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định. UBND huyện tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cử tri về việc quy hoạch được phê duyệt từ năm 2002 đến nay chưa triển khai thực hiện xong là còn chậm. Về nguyên nhân chủ quan: do cơ quan chuyên môn chưa quyết liệt triển khai thực hiện quy hoạch ngay từ đầu. Về nguyên nhân khách quan: mất nhiều thời gian để khắc phục những tồn tại, đất đai và nhà cửa của thời gian trước đây.

Về ý kiến do chậm triển khai dự án dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của người dân do “*Trước đây giá đất giao dịch thị trường rẻ, tiền đền bù có thể mua được đất, nhưng thực tế hiện nay giá đất tăng cao, tiền đền bù người dân không thể mua đất tái định cư*” là chưa thật khách quan. Bởi lẽ: Trên thực tế chỉ có 2 hộ dân sống tại lô K có đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Các hộ còn lại chủ yếu sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc đất lấn chiếm không đủ điều kiện tái định cư theo quy định. Khi thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND tỉnh, UBND huyện đã vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ có lợi nhất cho người dân. Nhiều trường hợp, UBND huyện vận dụng chính sách hỗ trợ giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Do đó, không có việc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân do chậm triển khai dự án như ý kiến của cử tri phản ánh.

## **II. Về quản lý cơ sở hạ tầng:** có 03 ý kiến

**1. “Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp khắc phục, xử lý trường hợp san lấp mặt bằng lên suối thoát nước tại khu dân cư số 2”** (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2).

**Ý kiến giải trình:** Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, ngày 03/7/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có Giấy mời số 151/GM-TNMT về việc Đo đạc

kiểm tra, khắc phục và xử lý việc san lấp mặt bằng lên suối thoát nước tại đường Phan Chu Trinh, khu dân cư số 2.

Ngày 06/7/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Phòng Kinh tế huyện, Ban điều hành Khu dân cư số 2 tiến hành làm việc với bà Lê Thùy Thuận, bà Phạm Thị Bình để tiến hành đo đạc kiểm tra, khắc phục và xử lý việc san lấp mặt bằng lên suối thoát nước tại đường Phan Chu Trinh, Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo. Qua kiểm tra hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định bà Phạm Thị Bình được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CP 952694 ngày 07/01/2019 đối với thửa đất số 15 - tờ bản đồ số 7, diện tích 822,2m<sup>2</sup> tại đường Phan Chu Trinh, khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo, còn bà Lê Thùy Thuận được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ số CU 034896 ngày 07/01/2019 đối với thửa đất số 92 - tờ bản đồ số 7, diện tích 430,1m<sup>2</sup> cũng tại đường Phan Chu Trinh, khu dân cư số 2.

Theo hồ sơ địa chính huyện Côn Đảo đã được phê duyệt và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thì thửa đất số 15 – tờ bản đồ số 7 của bà Phạm Thị Bình và thửa đất số 34 – tờ bản đồ số 7 của bà Lê Thùy Thuận có mương thoát nước giáp ranh, 02 thửa đất này không liền thửa. Qua kết quả kiểm tra, đo đạc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện theo Bản đồ địa chính huyện Côn Đảo và GCNQSDĐ đã được cấp cho 02 hộ đã xác định trên diện tích đất thực tế bà Lê Thùy Thuận sử dụng nhiều hơn diện tích đất được cấp GCNQSDĐ số CU 034896 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 07/01/2019.

Phần diện tích này bao gồm cả mương thoát nước theo Bản đồ địa chính huyện Côn Đảo và một phần diện tích đất thuộc thửa đất số 15 - tờ bản đồ số 7 bà Phạm Thị Bình đã được cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, vị trí mương thoát nước hiện nay bị thay đổi so với vị trí mương thoát nước theo Bản đồ địa chính huyện Côn Đảo đã được phê duyệt. Do vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận thấy thực chất nội dung kiến nghị của cử tri Lê Thùy Thuận – khu dân cư số 2 chỉ liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và bà Phạm Thị Bình (*tranh chấp đất đã có GCNQSDĐ*) đối với phần diện tích đất giáp mương thoát nước và đất bà Phạm Thị Bình được cấp GCNQSDĐ.

Do vậy, để giải quyết dứt điểm sự việc về tranh chấp đất đai giữa bà Lê Thùy Thuận và bà Phạm Thị Bình tại khu đất nêu trên cơ quan chuyên môn cần phải có thời gian. Tuy nhiên, do bà Phạm Thị Bình không có mặt ở Côn Đảo nên thời gian giải quyết việc tranh chấp về đất đai và khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát nước tại khu vực nêu trên kéo dài. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần vận động bà Phạm Thị Bình để tạm khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước nhưng bà Phạm Thị Bình không đồng ý. Lý do: Bà Phạm Thị Bình đề nghị khơi thông lại mương thoát nước theo hồ sơ pháp lý, không theo hiện trạng đang sử dụng do đây là phần đất bà đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ, bà không coi nói hay lấn chiếm mương thoát nước để sử dụng trái phép. Về phía bà Lê Thùy

Thuận trình bày không đồng ý khơi thông mương thoát nước theo hồ sơ địa chính và theo GCNQSDĐ số CU 034896 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 07/01/2019 cho gia đình bà. Đồng thời, bà Lê Thùy Thuận trình bày phần đất này gia đình bà đã sử dụng từ trước đến nay.

Do đó, việc xử lý đối với mương thoát nước nêu trên rất khó do hộ bà Lê Thùy Thuận đang tranh chấp đất với bà Phạm Thị Bình (*tranh chấp đất đã có GCNQSDĐ*) đối với phần diện tích đất giáp mương thoát nước. Trước mắt về việc này, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục vận động 02 hộ bà Lê Thùy Thuận và bà Phạm Thị Bình khơi thông dòng chảy mương thoát nước tại khu vực theo đúng quy định của pháp luật.

**2. “Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng tại đường Huỳnh Thúc Kháng, khi trời mưa xuống nước ngập làm cho người dân lưu thông trên đoạn đường này rất khó khăn, nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn giao thông” (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 3).**

**Ý kiến giải trình:** Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri khu dân cư số 3, Phòng Kinh tế huyện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra khắc phục tình trạng xuống cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, trước mắt nhằm đảm bảo cho người tham gia giao thông qua tuyến đường này Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ban Quản lý Công trình công cộng bố trí xe, nhân công tiến hành lu lèn đảm bảo mặt bằng xe chạy, bóc bỏ lớp kết cấu hư hỏng thay thế bằng lớp đá 4x6 sau đó tiến hành lu lèn chặt, rải đá mi bụi đảm bảo chặt liên kết bề mặt, tạo êm thuận cho xe chạy; đồng thời, tiến hành lắp biển cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên tuyến đường này đảm bảo hạn chế tình trạng hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông. Đến thời điểm hiện tại đang tiến hành khắc phục hư hỏng với diện tích 100 m dài x 3,5 m rộng, do điều kiện thời tiết có mưa thường xuyên nên công tác khắc phục còn chậm. Trong thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, khắc phục đối với những vị trí hư hỏng khác trên đường Huỳnh Thúc Kháng, tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

Thông tin thêm, dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế đã có ý kiến đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng sớm triển khai thi công cải tạo, nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông qua tuyến đường trên.

**3. “Cử tri đề nghị UBND huyện yêu cầu Chủ đầu tư công trình Xây dựng sửa chữa kè biển Tôn Đức Thắng (đoạn từ miếu Tiên Sư đến Cầu tàu 914) đi kiểm tra, khắc phục vì công trình này mới đầu tư gần đây nhưng đã xuống cấp, hư hỏng” (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 6).**

**Ý kiến giải trình:** Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ miếu Tiên Sư đến cầu tàu 914) do Liên danh Công ty TNHH dịch vụ xây dựng kỹ thuật Thành Huy và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Quang Phú thi công xây dựng về cơ bản đã hoàn thành,<sup>5</sup>

nhưng chưa được nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư. Nguyên nhân là do Đơn vị thi công hoàn thiện hạng mục công trình chưa đạt thẩm mỹ theo yêu cầu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Đơn vị giám sát và Đơn vị thiết kế kiểm tra và nhắc nhở, yêu cầu Đơn vị thi công sớm khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại của công trình. Hiện nay Đơn vị thi công đang khắc phục, sửa chữa để hoàn thiện hạng mục công trình còn khiếm khuyết; tuy nhiên công việc khắc phục còn chậm, nên đã gây phản cảm đối với bà con cử tri, gây sự hiểu lầm không đáng có. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã yêu cầu Đơn vị thi công chậm nhất trong tháng 7/2020 phải khắc phục, hoàn thiện theo quy định để tiến hành nghiệm thu và bàn giao phần hạng mục công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẳng định không có việc công trình mới đầu tư gần đây nhưng đã xuống cấp, hư hỏng theo ý kiến của bà con cử tri khu dân cư số 6.

### **III. Về đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh - môi trường:** có 02 ý kiến

**1. “Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý có tình trạng hộ dân xả thải ra mương thoát nước tại khu vực đường Phan Chu Trinh, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối”** (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2).

**Ý kiến giải trình:** Trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, trong đó có địa bàn khu dân cư số 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Phòng Kinh tế tiến hành nạo vét, khơi thông tuyến mương tại đường Phan Chu Trinh, khu dân cư số 2. Đối với các khu vực có nước tù đọng, cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Ban Quản lý Công trình công cộng bố trí xe tiến hành thu gom, xử lý; đồng thời, tổ chức các đợt kiểm tra nhắc nhở các hộ dân kinh doanh, sản xuất không xả thải ra mương nước, giữ vệ sinh môi trường.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri khu dân cư số 2, ngày 03/07/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Thư mời số 153/GM-TNMT, phối hợp Ban điều hành khu dân cư số 2, Phòng Kinh tế và Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra tình trạng mương thoát nước trong khu vực. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện tình trạng hôi thối; tuy nhiên, tại vị trí mương thu gom nước mưa thứ nhất từ ngã ba ngang đường Phan Chu Trinh, do bị trũng nên nước tù đọng lại. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ban Quản lý Công trình công cộng cho xe hút nước tù đọng đem đi xử lý.

**2. “Cử tri phản ánh ở địa bàn khu dân cư số 5 đã xuất hiện một số nhà hàng, khách sạn sử dụng loa di động mở công suất lớn để phục vụ khách du lịch kéo dài đến sau 22 giờ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh. Đề nghị Công an huyện có các biện pháp chế tài đủ mạnh để hạn chế tối đa tình trạng tiếng ồn sau thời gian 22 giờ đêm và tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu để tránh tình trạng trộm cắp và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác”**

**Ý kiến giải trình:**

Theo báo cáo của Công an huyện, ngày 10/4/2020 UBND huyện Côn Đảo đã có Quyết định số 346/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong xử lý vi phạm về tiếng ồn do Karaoke và thùng loa di động phát sinh trong khu dân cư trên địa bàn huyện (*gọi tắt là Quy chế phối hợp trong xử lý vi phạm về tiếng ồn*). Theo đó, nếu người dân phát hiện trường hợp nào sử dụng loa di động với công suất lớn kéo dài quá 22 giờ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh đề nghị liên hệ với trực ban Công an huyện theo số điện thoại 02543.830198, luôn có người trực 24/24 để tiếp nhận trình báo vụ việc.

Khi tiếp nhận tin báo, trực ban của Công an huyện sẽ xuống lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây ra tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng tới 300.000 đồng theo quy định tại khoản a, điểm 1, điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; sau đó sẽ giao cho bộ phận có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Ngoài ra triển khai Quy chế phối hợp trong xử lý vi phạm về tiếng ồn, ngày 27/6/2020, Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo đã có văn bản số 197/KDLQG đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch, Resort, Khách sạn, Nhà nghỉ, Homestay trên địa bàn huyện Côn Đảo bổ sung quy định về thời gian dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt văn hóa tại nơi lưu trú từ sau **22 giờ 00** đêm đến **6 giờ 00** sáng ngày hôm sau vào bảng Nội quy nơi lưu trú.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với Công an huyện thường xuyên kiểm tra, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức ăn nhậu tại những điểm cấm, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, sử dụng loa di động ca hát gây tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp của UBND huyện về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

***Nơi nhận:***

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Lưu VT, TH.

**CHỦ TỊCH**